

ราเดน รารา อินทาน วินตราสคูติละ: ความมั่นคงมนุษย์ของแรงงานรับใช้ตามบ้านชาวอินโดนีเซียในมาเลเซีย (HUMAN SECURITY OF INDONESIAN DOMESTIC WORKERS IN MALAYSIA) อ.ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์หลัก: ดร.นฤมล ทับจุมพล, อ.ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์ร่วม: ดร.ยานัวร์ สุมาลาน. 117 หน้า.

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นการหาความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security) กับการอพยพย้ายถิ่นจากประสบการณ์ของชาวอินโดนีเซียที่เป็นผู้รับจ้างทำงานเป็นแม่บ้านหรืองานที่บ้านของนายจ้าง (Indonesian Domestic Workers) ในประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหางาน ไปจนถึงการตั้งถิ่นฐาน จุดประสงค์ของงานวิจัยชิ้นนี้คือเพื่อวิเคราะห์ ปัจจัยคุกคามที่สำคัญต่อประเด็นความมั่นคงของมนุษย์ในกลุ่มของผู้รับจ้างชาวอินโดนีเซียที่ทำงานที่บ้านของนายจ้างและเพื่อวิเคราะห์กลไกทางกฎหมายที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เพื่อปกป้องสิทธิของคนกลุ่มดังกล่าว งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น บุคลากรของทางภาครัฐ องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NGO) และ องค์กรจัดหางานที่ได้รับบริการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และผู้รับจ้างทำงานที่บ้านของนายจ้างเอง

ผลที่ได้จากงานวิจัยพบว่า การอพยพย้ายถิ่นระหว่างอินโดนีเซียและมาเลเซียมีความซับซ้อน มีปัจจัยที่คุกคามต่อเรื่องความมั่นคงของมนุษย์คือ ความปลอดภัยส่วนบุคคล ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ อาหาร ความปลอดภัยในด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางด้านการเมือง กลไกทางด้านกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการคุ้มครองผู้รับจ้างทำงานที่บ้านนายจ้างเหล่านี้ เนื่องจากประเทศต้นทางและประเทศปลายทางยังคงเพิกเฉยต่อขั้นตอนการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ขั้นตอนตั้งแต่การจัดหางาน ไปจนถึงการตั้งถิ่นฐานสะท้อนถึงปัญหาหลายประการ มีการขาดประสิทธิภาพในการผลักดันและรายงานผลระหว่างสองประเทศ นายจ้างและองค์กรที่จัดหางานมีมุมมองต่อผู้รับจ้างทำงานที่บ้านเหล่านี้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีทักษะต่ำและมีต้นทุนทางสังคมต่ำ ส่งผลให้มีการใช้ความรุนแรงต่อเพศสภาพและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ผู้ใช้แรงงานที่รับจ้างทำงานที่บ้านชาวอินโดนีเซียในประเทศมาเลเซียบางคนต้องเผชิญกับปัญหาความไม่ยุติธรรมทางด้านแรงงาน ยกตัวอย่างเช่นการไม่จ่ายค่าแรง หรือจ่ายค่าแรงในอัตราต่ำกว่าที่กำหนด หรือการที่ต้องรองรับอารมณ์ของนายจ้าง และการกำหนดชั่วโมงการทำงานที่ไม่แน่นอน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความไม่ยุติธรรมทางด้านอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น การกลั่นแกล้งและทรมาน การล่วงละเมิดทางเพศ และการค้ามนุษย์

สาขาวิชา: การพัฒนาระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา 2555

ลายมือชื่อนิติ

ลายมือชื่อ อ.ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์หลัก

ลายมือชื่อ อ.ที่ปริกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

N.5